

คุณหมายถึงอะไร... อาณาจักรของพระเจ้า?

มันคือคริสตจักร? มันเป็นสิ่งที่ "จัดอยู่ในใจของมนุษย์" หรือไม่? มันคือจักรวรรดิอังกฤษ? คือ "ความดีในตัวคุณ" หรือไม่? มันคือ "สหัสวรรษ" หรือไม่? สิ่งเหล่านี้ได้รับการสอนอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังไม่มีใครถูก! ความจริงที่น่าตกใจปรากฏชัดแล้ว!

เหตุใดคริสตจักรจึงไม่เห็นด้วยกับพระวรสารคืออะไร?

พระเยซูคริสต์เสด็จมาประกาศพระกิตติคุณแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
ยังมีน้อยคนนักที่เทศนาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าในทุกวันนี้
เพราะพวกเขาสูญเสียความรู้ไปหมดแล้วว่ามันคืออะไร!

ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนหนึ่งกล่าวกับผู้ฟังวิทูทั่วโลกว่าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้าไม่เหมาะสมกับเราในทุกวันนี้ บางนิยายประกาศเป็น "ข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ"; บางสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ข่าวประเสริฐแห่งความรอด"; พระกิตติคุณเกี่ยวกับพระคริสต์ พระกิตติคุณทางสังคม บ้างก็ว่า "ศาสตร์แห่งจิต" หรือ "ศาสตร์แห่งศาสนา"

ไม่มีใครถูกต้อง!

คริสตจักรบางแห่งอ้างว่านิยายเฉพาะของพวกเขา หรือ "ศาสนาคริสต์" โดยรวม
ถือเป็นอาณาจักรของพระเจ้า

ไม่มีใครถูกต้อง! มีอะไรที่ดูเหลือเชื่อกว่านี้ไหม? ใช่แล้ว สำหรับจิตใจที่ถูกปลุกฝังในแนวคิดของโลกนี้
สิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลือเชื่อยิ่งกว่าเดิม! และนั่นคือความจริงธรรมดาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า!

ความจริงไม่ใช่แค่ที่น่าประหลาดใจ – เป็นเรื่องน่าตกใจ – ตะลึง! ทว่าเป็นข่าวดีอย่างแท้จริง —
ข่าวดีที่รุ่งโรจน์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในจิตสำนึกของมนุษย์!

พระกิตติคุณของพระคริสต์

พระกิตติคุณฉบับเดียวของพระเยซูคริสต์คืออะไร? โลกไม่รู้! ไม่มีการเทศนามาเป็นเวลา 18 ปีครึ่ง
ศตวรรษ แปลกอย่างที่เห็น มองเข้าไปในพระคัมภีร์ของคุณ คุณตั้งแต่ต้นเรื่อง!

"จุดเริ่มต้นของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์" คุณจะอ่านใน มาระโก 1:1 “หลังจากที่ยอห์นถูกจำคุก
พระเยซูเสด็จมาที่แคว้นกาลิลี ประกาศข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า และตรัสว่า
ครบกำหนดแล้วอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐ” (มาระโก 1:14-15)

จำเป็นต้องเชื่อว่าพระกิตติคุณได้รับความรอด! และคุณจะเชื่อได้อย่างไร เว้นแต่คุณจะรู้ว่ามันคืออะไร?

พระเยซูเสด็จไปทุกที่เพื่อประกาศข่าวดีแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
เขาสอนเป็นอุปมาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ทรงส่งคนเจ็ดสิบคนออกไปเทศนา

และสั่งพวกเขาให้ประกาศราชอาณาจักรของพระเจ้า (ลูกา 10:9)

พระองค์ทรงส่งอัครสาวกซึ่งก่อตั้งศาสนจักรของพระเจ้าขึ้นเพื่อสั่งสอนเฉพาะราชอาณาจักรของพระเจ้า (ลูกา 9:1-2)

ไม่น่าแปลกใจที่โลกสูญเสียวินิจฉัยว่ามันคืออะไร?

อัครสาวกเปาโลเทศนาเกี่ยวกับราชอาณาจักรของพระเจ้า (กิจการ 19:8; 20:25; 28:28, 81) และพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพโดยผ่านทางเปาโลได้ประกาศคำสาปสองครั้งต่อมนุษย์หรือทูตสวรรค์ที่จะกล่าวประกาศข่าวประเสริฐอื่น ๆ ! (กาลาเทีย 1:8-9)

เหตุใดจึงกล่าวประกาศพระกิตติคุณอื่นๆ มากมายเช่นนี้
ข่าวดีของราชอาณาจักรของพระเจ้าคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและเชื่อเพื่อที่จะได้รับความรอด!
พระเยซูคริสต์ตรัสอย่างนั้น! คุณควรหาว่ามันคืออะไรดีกว่า!

ดาเนียล รู้!

คุณเคยได้ยินคนพูดถึงอาณาจักรของพระเจ้าบ้างไหมว่า
"โดยคริสเตียนทุกหนทุกแห่งที่ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติสุขของโลก ความอดทน และความรักกันพี่น้อง
ในที่สุด อาณาจักรของพระเจ้าจะสถาปนาในใจมนุษย์ได้ในที่สุด"

เพราะพวกเขาปฏิเสธข่าวประเสริฐของพระคริสต์เมื่อ 1900 ปีที่แล้ว โลกจึงต้องแทนที่อย่างอื่น
พวกเขาต้องประดิษฐ์ของปลอม! ดังนั้นเราจึงได้ยินว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเพียงคำพูดที่ซ้ำซากจำเจ
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีในจิตใจของมนุษย์ — ทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรจริง!
คนอื่นเข้าใจผิดว่า "คริสตจักร" คือราชอาณาจักร คนอื่นสับสนกับสหธรรม "ยังมีคนอื่น ๆ
ในศตวรรษของเราอ้างว่าจักรวรรดิอังกฤษเป็นอาณาจักรของพระเจ้า โลกนี้จะถูกหลอกได้อย่างไร?

ผู้เผยพระวจนะดาเนียลผู้มีชีวิตอยู่ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช
รู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่แท้จริง — รัฐบาลปกครองเหนือผู้คนตามตัวอักษรบนแผ่นดินโลก

พระเยซูคริสต์ทรงนำความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งศาสตราจารย์ดาเนียลอาจไม่เคยรู้มาก่อน กระนั้น ดาเนียล
ทราบว่าจะมีราชอาณาจักรของพระเจ้าจริง ๆ บนแผ่นดินโลก.

ดาเนียลเป็นหนึ่งในสี่หนุ่มชาวยิวที่พิเศษ ฉลาด และเฉลียวฉลาดในการถูกจองจำในแคว้นยูเดีย
ชายสี่คนนี้ประจำการอยู่ในวังของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งจักรวรรดิเคลเดีย
เพื่อฝึกฝนความรับผิดชอบพิเศษในรัฐบาลบาบิโลน

ดาเนียลเป็นผู้เผยพระวจนะที่ได้รับความเข้าใจเป็นพิเศษในนิมิตและความฝัน (ดาเนียล 1:17)

เนบูคัดเนสซาร์เป็นผู้ปกครองโลกคนแรก เขาได้พิชิตอาณาจักรอันกว้างใหญ่ รวมทั้งประเทศยูดาห์ด้วย
กษัตริย์องค์นี้มีความฝันที่น่าประหลาดใจจนทำให้เขาลำบากใจ – ทำให้เขากังวลอย่างมาก

เขาต้องการให้นักมายากล นักโหราศาสตร์ และนักเวทย์มนตร์บอกทั้งสิ่งที่เขาฝันและมันหมายถึงอะไร พวกเขาทำไม่ได้ พวกเขาเงงงัน แล้วดาเนียลก็ถูกนำตัวเข้าเฝ้ากษัตริย์

ดาเนียลปฏิเสธความสามารถของมนุษย์ในการตีความความฝันมากกว่านักเล่นกลชาวเคลเดีย "แต่" เขากล่าว "มีพระเจ้าในสวรรค์ที่ทรงเปิดเผยความลับ และทรงสำแดงแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่ายุคสุดท้ายจะเป็นอย่างไร" (ดาเนียล 2:28)

ประการแรก

จุดประสงค์ของพระเจ้าคือเพื่อเปิดเผยต่อกษัตริย์มนุษย์ที่ปกครองโลกองค์นี้ว่ามีพระเจ้าในสวรรค์ — ว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุดเหนือทุกประเทศ รัฐบาล และกษัตริย์ที่พระเจ้าปกครองจักรวาล! กษัตริย์ชาวเคลเดียผู้นี้รู้เพียงเกี่ยวกับเทพเจ้าอสุรนอกกริตจำนวนมากเท่านั้น เขาไม่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพที่แท้จริง เช่นเดียวกับผู้คนและผู้ปกครอง แม้กระทั่งทุกวันนี้ เขาไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้มีชีวิต มีอยู่จริง คล่องแคล่ว มีอำนาจปกครอง — และเป็นบุคคลที่ปกครองอย่างแท้จริงและแท้จริงแล้ว ไม่เพียงแต่ปกครองสิ่งที่อยู่บนโลกเท่านั้น แต่จักรวาลทั้งหมดด้วย!

จุดประสงค์ทั้งหมดของความฝันนี้คือการเปิดเผยรัฐบาลของพระเจ้า — ความจริงที่ว่าพระเจ้าปกครอง — ความจริงของอาณาจักรของพระเจ้า — สิ่งเดียวที่เป็นข่าวประเสริฐที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวของพระเยซูคริสต์! และประการที่สอง เพื่อเปิดเผย — เก็บรักษาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเราในวันนี้ — สิ่งที่จะเกิดขึ้น "ในยุคหลัง" — อันที่จริงภายในสองทศวรรษข้างหน้า — ครั้งหลังของศตวรรษที่ 20!

สำหรับสหรัฐ วันนี้!

นี่ไม่ใช่งานเขียนที่น่าเบื่อ และตายไปแล้วสำหรับคนเมื่อ 2500 ปีที่แล้ว นี่คือนิเวศน์ที่ยิ่งใหญ่ ข่าวใหญ่สำหรับวันของเรา! มันเป็นข่าวล่วงหน้าสำหรับเราตอนนี้ ข่าวก่อนที่มันจะเกิดขึ้น — เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ — ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า!

นี่คือพระกิตติคุณที่แท้จริง! เป็นพระกิตติคุณของพระคริสต์อย่างแท้จริง! มันมีไว้สำหรับคุณและฉันวันนี้! เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเข้าใจ!

อ่านในพระคัมภีร์ไบเบิลของคุณ ข้อ 28 ถึง 85 ในความฝัน กษัตริย์องค์นี้เห็นรูปปั้นขนาดใหญ่ใหญ่กว่ารูปเคารพหรือรูปปั้นใดๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ยิ่งใหญ่มากจนน่ากลัว แม้แต่ในความฝัน หัวเป็นทองคำเนื้อดี ออกและแขนเป็นเงิน ท้องและโคนขาเป็นทองสัมฤทธิ์ ขาเป็นเหล็กแข็ง เท้าเป็นส่วนผสมของเหล็กและดินเหนียว

มืองค์ประกอบของเวลา เนบิวต์เนสซาร์ได้คุ้มกันจนหินเนื้อธรรมชาติมาจากสวรรค์
ทุบรูปปั้นนั้นด้วยเท้าของมัน จากนั้นทั้งรูปปั้นก็แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และถูกลมพัดปลิวไป – มันหายไป!
จากนั้นหินก้อนนี้ก็ขยายตัวอย่างน่าอัศจรรย์และกลายเป็นภูเขาที่ยิ่งใหญ่อย่างรวดเร็ว — ยิ่งใหญ่จนเต็มโลก!

มันหมายความว่าอะไร? มันมีความหมายหรือไม่? ใช่ เพราะนี่คือการกระทำของพระเจ้า
ซึ่งแตกต่างจากความฝันทั่วไป

ความฝันนี้เกิดจากการที่พระเจ้าถ่ายทอดข้อความแห่งอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าไปยังเนบิวต์เนสซาร์
และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของพระวาระของพระเจ้าที่เขียนถึงเราทุกวันนี้
เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงที่สำคัญของข่าวประเสริฐที่แท้จริง!

“นี่คือความฝัน” ดาเนียล (ข้อ 36) กล่าว “และเราจะบอกการตีความต่อพระพักตร์กษัตริย์”
ดังนั้นนี่คือการตีความของพระเจ้า มันไม่ใช่การตีความของเฮอริเบิร์ต คับเบิลยู. อาร์มสตรองอย่างแน่นอน
มนุษย์ไม่ควรตีความพระคัมภีร์ พระคัมภีร์ให้การตีความของพระเจ้าแก่เราเอง! นี่คือ:

"พระองค์เจ้าข้า เป็นราชาแห่งราชา" — เขาคือผู้ครองโลกตัวจริงคนแรกเหนืออาณาจักรโลก!
"...เพราะว่าพระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานอาณาจักร ฤทธานุภาพ กำลัง และสง่าราศีแก่ท่าน"
พระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองต่อเผด็จการ โลกมนุษย์ในฐานะผู้ปกครองที่สูงที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด

ผู้คนในทุกวันนี้ เหมือนกับกษัตริย์แห่ง Chaldean ที่ไม่คิดว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครอง —
เป็นผู้สูงสุดที่ปกครอง — เป็นหัวหน้ารัฐบาล พระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองผ่านดาเนียลถึงเนบิวต์เนสซาร์
— และผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลให้คุณและฉันในวันนี้ — ในฐานะพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงอำนาจ
ผู้ทรงอำนาจทั้งหมดซึ่งจะต้องเชื่อฟัง!

“เจ้า” ดาเนียลกล่าวต่อจักรพรรดิมนุษย์องค์นี้ว่า “หัวทองคำนี้
และภายหลังเจ้าจะเกิดราชอาณาจักรอื่นที่ดีกว่าเจ้า และอีกอาณาจักรที่สามเป็นทองสัมฤทธิ์
ซึ่งจะมีปืนไรเฟิลอยู่ทั่วพิภพ” (ข้อ 87-39)).

อาณาจักรคืออะไร?

สังเกต! นี่กำลังพูดถึงราชอาณาจักร หมายถึงอาณาจักรที่ปกครองเหนือผู้คนบนแผ่นดินโลก
มันกำลังพูดถึงรัฐบาล! มันไม่ได้พูดถึงความรู้สึกที่ไม่มีตัวตน "ตั้งขึ้นในใจของมนุษย์"
มันไม่ได้พูดถึงคริสตจักร มันกำลังพูดถึงประเภทของรัฐบาลที่มีกฎเกณฑ์และอำนาจเหนือประชาชาติต่าง ๆ
บนโลกนี้ มันเป็นตัวอักษร มันมีความเฉพาะเจาะจง ในที่นี้ไม่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหมายของคำว่า
"ราชอาณาจักร"

ไม่มีความเข้าใจผิดในการตีความ พระเจ้าประทานการตีความของพระองค์เองผ่านศาสตราจารย์
ภาพโลหะอันยิ่งใหญ่เป็นตัวแทนของรัฐบาลระดับชาติและระดับนานาชาติ —
ราชอาณาจักรที่แท้จริงและแท้จริง

มันแสดงถึงการสืบทอดของรัฐบาลที่ปกครองโลก อันดับแรกคือหัวทอง
นั่นเป็นตัวแทนของอนุภาคเนบิวลาและอาณาจักรของเขา — จักรวรรดิเคลเดีย ภายหลังเขา - ภายหลัง
ตามลำดับเวลา - กำลังจะมาถึงที่สอง จากนั้นอาณาจักรที่สาม "ซึ่งจะปกครองเหนือโลกทั้งใบ" - จักรวรรดิโลก!

จากนั้น ข้อ 40 ขาเหล็กเป็นตัวแทนของอาณาจักรที่สี่ มันต้องแข็งแกร่ง แม้ว่าเหล็กจะแข็งแกร่ง —
แข็งแกร่งกว่าทางทหารกว่ารุ่นก่อน กระนั้น เนื่องจากเงินมีค่าน้อยกว่าทองคำ ทองเหลืองมากกว่าเงิน
เหล็กมากกว่าทองเหลือง แม้ว่าโลหะแต่ละชนิดจะแข็งแกร่งกว่าและแข็งแกร่งกว่า
การสืบทอดก็จะเสื่อมลงทางศีลธรรมและทางวิญญาณ สองขาหมายถึงอาณาจักรที่สี่จะถูกแบ่งออก

หลังจาก จักรวรรดิ คาลเดีย จักรวรรดิ เปอร์เซีย ที่ ใหญ่กว่านั้นก็มาถึง กรีก-มาซิโดเนีย และที่สี่คือ
จักรวรรดิ โรมัน มันถูกแบ่งแยกโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุง โรมและกรุงคอนสแตนติโนเปิล

ตอนนี้ — ข้อ 44! อ่านเลย! รับพระคัมภีร์ของคุณ ดูด้วยตาของคุณเองในพระคัมภีร์ของคุณเอง
ในภาษาธรรมดานี้เป็นคำอธิบายของพระเจ้าเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า:

"และในสมัยของกษัตริย์เหล่านี้..." ในที่นี้พูดถึงนิวเทาสีบนิว ส่วนหนึ่งของเหล็ก
และส่วนหนึ่งของดินเหนียวเปราะ โดยการเชื่อมโยงคำพยากรณ์กับดาเนียล 7 และวิวรณ์ 13 และ 17
นั่นหมายถึงสหรัฐอเมริกาแห่งยุโรปใหม่ ซึ่งขณะนี้กำลังก่อตัวขึ้นจากตลาดร่วมของยุโรปต่อหน้าต่อตาคุณ!
วิวรณ์ 17:12 ให้รายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะเป็นการรวมตัวกันของกษัตริย์หรืออาณาจักรทั้งสิบซึ่ง (วิวรณ์
17:8) จะหุบชีวิตจักรวรรดิโรมันเก่า

ดังนั้น ทำเครื่องหมายของคัมภีร์ประกอบเวลาอย่างระมัดระวัง! "ในสมัยของกษัตริย์เหล่านี้" -
ในยุคของสิบประเทศหรือกลุ่มประเทศที่จะฟื้นคืนชีพจักรวรรดิโรมันในเวลาสั้น ๆ ในเวลาของเรา -
สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้น:

"... พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงจัดตั้งอาณาจักรขึ้นซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลาย ... แต่จะแตกเป็นชิ้น ๆ
และทำลายอาณาจักรทั้งหมดเหล่านี้และจะคงอยู่ตลอดไป!"

ใช่ ในช่วงเวลาของเรา!

ในที่นี้ เราได้อธิบายสี่อาณาจักรสากลของโลก — สี่อาณาจักรเดียวที่เคยมีอยู่! วิวรณ์ 17
แสดงให้เห็นว่าหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันดั้งเดิมจะมีการฟื้นคืนชีพเจ็ดครั้งซึ่งจะถูกปกครองโดย
คริสตจักรต่างชาติ - "ลูกสาว" ของบาบิโลนโบราณ - คริสตจักรที่อ้างว่าเป็นคริสเตียน
แต่แท้จริงแล้วตั้งชื่อโดยพระเจ้า "MYSTERY BABYLON มหาราช" — หรือให้ชัดเจนกว่านั้นคือ
BABYLONIAN MYSTERIES!

หกคนมาและจากไป ขณะนี้กำลังก่อตัวขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ด ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย
การฟื้นคืนชีพโดยย่อของจักรวรรดิโรมัน โดยกลุ่มหรือชาติในยุโรปสิบกลุ่ม

นี่คือสิบนิ้วของเหล็กและดินเหนียวผสมกัน ในสมัยของพวกเขา—และพวกมันจะคงอยู่แต่เพียงช่วงสั้น ๆ อาจไม่เกินสองถึงสามปีครึ่ง— พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงตั้งอาณาจักรขึ้น

นี่จะเป็นอาณาจักรของพระเจ้า!

เปรียบเทียบกับวิวรณ์ 17 นี่คือภาพคริสตจักร ไม่ใช่คริสตจักรเล็กๆ — คริสตจักรที่ยิ่งใหญ่ เธอปกครองเหนือ "น่านน้ำมากมาย" (ข้อ 1) ซึ่งอธิบายไว้ในข้อ 15 ว่าเป็นประเทศต่างๆ ที่พูดภาษาต่างกัน เธอวางตัวเป็นคริสตจักรของพระเจ้า - ซึ่งพระคัมภีร์กล่าวว่า (เอเฟซัส 5:23; วิวรณ์ 19:7; มัทธิว 25: 1-10 ฯลฯ) เป็น "เจ้าสาว" ที่ใกล้ชิดของพระคริสต์ที่จะสมรสกับฝ่ายวิญญาณ พระองค์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์

แต่เธอได้ล่วงประเวณี ยังไง? ด้วยการมีสหภาพทางการเมืองโดยตรงกับรัฐบาลมนุษย์ของโลกนี้! เธอ "นั่งบน" (วิวรณ์ 17:3) ทั้งเจ็ดของการพินคืนพระชนม์ของจักรวรรดิโรมัน - เรียกว่า "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์" เธอปกครองเหนืออาณาจักรของมนุษย์ - ในฐานะ "ภรรยา" ที่ยังไม่แต่งงานและกฎหมายทั่วไปปกครอง "สามี" อันเป็นที่รักของเธอ - ความสัมพันธ์ที่ผิดธรรมชาติและผิดศีลธรรมโดยสิ้นเชิง

ดังนั้น เธอจึงต้อง "นั่งบน" "หัวของสัตว์เครื่องาน" คนสุดท้าย ซึ่งเป็นการพินคืนชีพครั้งสุดท้ายของจักรวรรดิโรมัน มันจะเป็นสหภาพของคริสตจักรและรัฐ คือต้องทนแต่เวลาอันสั้น มันคือการต่อสู้กับพระคริสต์ในการมาครั้งที่สองของพระองค์! นั่นจะเป็นจุดจบของมัน

เราเห็นมันอยู่ในกระบวนการที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ ดังนั้นเราจึงอยู่ใกล้การเสด็จมาของพระคริสต์! ตอนนี้เราอยู่ใกล้จุดจบของโลกนี้มาก! เมื่อพระคริสต์เสด็จมา พระองค์กำลังเสด็จมาในฐานะกษัตริย์ของกษัตริย์ ปกครองทั้งโลก (วิวรณ์ 19:11-16); และราชอาณาจักรของพระองค์ - ราชอาณาจักรของพระเจ้า - กล่าวว่าคุณสมบัติคือการบริโภคราชอาณาจักรทางโลกทั้งหมดเหล่านี้

วิวรณ์ 11:15 กล่าวไว้ในคำเหล่านี้:
"อาณาจักรของโลกนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าของเราและของพระคริสต์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงครอบครองตลอดไปเป็นนิตย์!"

นี่คืออาณาจักรของพระเจ้า มันคือจุดจบของรัฐบาลในปัจจุบัน — รัฐบาลที่ปกครองรัสเซีย จีน ญี่ปุ่น อิตาลี เยอรมนี — ใช่ แม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร จากนั้นพวกเขาจะกลายเป็นอาณาจักร — รัฐบาลของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ จากนั้นเป็นกษัตริย์ของราชาทั่วแผ่นดินโลก

สิ่งนี้ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าราชอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลตามตัวอักษร
แม้ในขณะที่จักรวรรดิ Chaldean เป็นอาณาจักร — แม้ในขณะที่จักรวรรดิโรมันเป็นอาณาจักร —
ดังนั้นอาณาจักรของพระเจ้าจึงเป็นรัฐบาล คือการเข้าครอบครองรัฐบาลของประเทศต่างๆ ของโลก

พระเยซูคริสต์เกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ — ผู้ปกครอง!

เมื่อพระองค์ทรงขึ้นขึ้นเพื่อพิพากษาชีวิตของพระองค์ต่อหน้าปีลาต "ปีลาตจึงพูดกับเขาว่า
"ถ้าอย่างนั้นท่านเป็นกษัตริย์หรือ พระเยซูตรัสตอบว่า "ท่านบอกว่าเราเป็นกษัตริย์ เหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเกิดมา
และด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมา สู่โลก" แต่พระเยซูตรัสกับปีลาตด้วยว่า "อาณาจักรของเราไม่ได้มาจากโลกนี้"
— (ยอห์น 18:37, 36) ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นของทั้งโลกในวันพรุ่งนี้!

คุณไม่ได้อ่านสิ่งที่ทูตสวรรค์ประกาศแก่มารีย์มารดาของพระเยซูก่อนการประสูติหรือไม่?
พระเยซูบอกปีลาตว่าเขาเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าพูดกับมารีย์ว่า: "...
เจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายและเรียกชื่อของเขาว่าพระเยซู
เขาจะยิ่งใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของผู้สูงสุด: และพระเจ้า
พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์แก่พระองค์
และพระองค์จะทรงครอบครองเหนือวงศัวานของยาโคบเป็นนิตย์
และราชอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด" (ลูคา 1:31-33)

พระคัมภีร์เหล่านี้บอกคุณอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองสูงสุด
พวกเขาบอกคุณด้วยภาษาที่ชัดเจนที่สุดว่าพระเยซูประสูติเพื่อเป็นกษัตริย์ —
ว่าพระองค์จะทรงปกครองทุกชาติของโลก — ว่าราชอาณาจักรของพระองค์จะปกครองชั่ววันรันดร์
แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความจริงอันน่าอัศจรรย์ น่าทึ่ง และน่าตกใจจริงๆ
เกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า

ราชอาณาจักรของพระเจ้าจะปกครองเหนือผู้คนและชาติต่างๆ ในโลก
ทว่าชนชาติและประชาชาติที่ต้องตายเหล่านี้จะไม่ใช่อาณาจักร แม้แต่ในอาณาจักรของพระเจ้า
พวกเขาจะถูกปกครองโดยมันเท่านั้น!

เรายังต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรหรือใครเป็นคนแต่ง ในฐานะปัจเจก
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรนี้ได้ไหม?

สามารถเข้าได้!

ในสมัยของพระเยซู พวกผู้นำศาสนารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นครูที่พระเจ้าส่งมาด้วยความจริงของพระเจ้า
พวกเขาตราหน้าว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะเท็จ คนนอกกรีต และกลุ่มผู้ปลุกกระดม
แต่พวกเขาก็รู้ว่าพระองค์เป็นพระสุรเสียงของพระเจ้า!

หนึ่งในนั้นคือพวกฟาริสีชื่อนิโคเดมัส ซึ่งครอบครองตำแหน่งที่มีอำนาจเหนือพวกยิว
แอบมาในเวลากลางคืนเพื่อเฝ้าพระเยซู

“รับบี” ฟาริสีกล่าว “เรารู้ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า” (ยอห์น 3:2) ใช่ พวกเราพวกฟาริสี
พระองค์ตรัสว่า “รู้ไว้! เขาไม่ได้พูดว่า “ฉันรู้” พระองค์ตรัสว่า “เรา” เราเป็นพวกฟาริสี!
พวกเขาถือว่าพระองค์ตรัสความจริง - แต่พวกเขาไม่เพียงปฏิเสธเท่านั้น พวกเขายังตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขน!

แต่พระเยซูทรงสกดก้อนอย่างตรงไปตรงมา! เขาบอกนิโคเดมัสเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า
เขาบอกบางสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ!

สังเกต! “พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดใหม่
เขาไม่สามารถเห็นอาณาจักรของพระเจ้า” (ข้อ 3 — ยอห์น 3) ใช่ รับทราบ!
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ แต่เฉพาะผู้ที่ “บังเกิดใหม่” เท่านั้น เป็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็น!

แต่แล้วคริสตจักรล่ะ? คนกามารมณท์ที่ไม่อ้างว่าได้ “บังเกิดใหม่” สามารถเห็นคริสตจักรได้หรือไม่?
แน่นอน! แต่พวกเขามองไม่เห็นอาณาจักรของพระเจ้า! พระเยซูตรัสดังนั้น! ถ้าคุณเชื่อพระเยซู
คริสตจักรไม่สามารถเป็นอาณาจักรของพระเจ้าได้!

สังเกตเพิ่มเติม: “พระเยซูตรัสตอบตามจริง เราบอกท่านว่า
เว้นแต่มนุษย์จะบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ เขาไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า” (ข้อ 5)
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สามารถเข้าไปได้ — แต่เฉพาะผู้ที่ “เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ”
เท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้!

แจ้งให้ทราบเพิ่มเติม! ในพระคัมภีร์ตอนการฟื้นคืนพระชนม์ เราอ่านว่า “พี่น้องทั้งหลาย
ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า ผู้คนจากเลือดเนื้อเชื้อไขไม่สามารถสืบทอดอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกได้
การทุจริตก็ไม่รับการทุจริตเป็นมรดก” (1 โครินธ์ 15:50)
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขสามารถเข้ามาหรือเป็นมรดกได้!

ตอนนี้ผู้คนจากเลือดเนื้อเชื้อไขเข้าสู่คริสตจักรหรือไม่? ถ้าเป็นเช่นนั้น
อาณาจักรของพระเจ้าก็ไม่สามารถเป็นคริสตจักรได้
เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือดเนื้อเชื้อไขไม่สามารถเข้าไปได้!

คุณคิดว่า “คริสตจักร” คืออะไร? มันคือตึกหรือ?
ผู้คนจากเลือดเนื้อเชื้อไขสามารถเข้าไปในอาคารและอาสนวิหารที่เรียกว่า “โบสถ์” ได้
เป็นผู้ที่กลับใจใหม่แล้วหรือ?
ผู้คนจากเลือดเนื้อเชื้อไขไม่สามารถและไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มคนใดๆ
ที่อาจเรียกตัวเองว่าคริสตจักร แต่เลือดเนื้อเชื้อไขไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้
ดังนั้นคริสตจักรจึงไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้า!

ในใจผู้ชาย?

ตอนนี้บางคนคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความรู้สึกที่มีอารมณ์อ่อนไหวหรือบางอย่างที่ดั่งขึ้นในใจของผู้ชาย ถ้าเป็นเช่นนั้น อาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นเจ้าจะเข้าสู่มนุษย์

แต่พระคัมภีร์ธรรมดาเหล่านี้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าหลังจากพวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว— แต่กลับฟื้นคืนชีวิตสู่ร่างกายที่ประกอบด้วยวิญญาณ—ผู้สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าได้ มันไม่เข้าไปในผู้ชาย มนุษย์เข้าไปในนั้น — หลังจากฟื้นคืนชีพในรัศมีภาพ — หลังจากที่พวกเขาไม่ใช่ "เลือดเนื้อเชื้อไข" อีกต่อไป

เป็น "พระเจ้าในตัวคุณ" หรือไม่? ไม่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดในมนุษย์ หรือเคยเข้าไปในมนุษย์ เป็นสิ่งที่มนุษย์อาจเข้าไปได้หลังจากที่เขา "เกิดใหม่แล้ว"

แล้วจักรวรรดิอังกฤษล่ะ? ฉันเคยอยู่เหนือเกาะอังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลียได้ค่อนข้างดี และหลายแสนคนที่ฉันเคยเห็นว่ามีมนุษย์เนื้อและเลือด พวกเขาได้เข้าสู่จักรวรรดิอังกฤษ — แต่พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า ในชีวิตเนื้อหนังและเลือดปัจจุบันของพวกเขา ดังนั้นจักรวรรดิอังกฤษจึงไม่สามารถเป็นอาณาจักรของพระเจ้าได้

แต่บางคนก็เข้าใจผิดในพระคัมภีร์อาจถามว่า "พระเยซูเองไม่ได้ตรัสหรือว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ" ในบทที่ 17 ของลูกา ข้อ 21 การแปลของคิงเจมส์ เป็นการแปลผิดซึ่งทำให้บางคนคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นความคิด ความรู้สึก หรือความรู้สึกบางอย่างในตัวมนุษย์

ในใจพวกฟาริสี?

มาดูกันดีกว่าว่า อันดับแรก ให้ตระหนักว่า ถ้ามันกล่าวอย่างนั้น มันขัดแย้งกับข้อพระคัมภีร์อื่นๆ ทั้งหมดที่เราให้ไว้ในบทความนี้ หากพระคัมภีร์มีความขัดแย้งในตัวเอง คุณก็ไม่เชื่ออยู่ดี ดังนั้น คัมภีร์ไบเบิลก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้

ประการแรก พระเยซูกำลังตรัสกับใคร อ่านเลย!

“และเมื่อพวกฟาริสีเรียกร้องพระองค์ เมื่ออาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้มาด้วยการสังเกต พวกเขาจะไม่พูดว่า คุณนี้ หรือคุณนั้น เพราะคุณเกิด อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ในตัวคุณ” (ลูกา 17:20-21)

พระองค์ตรัสกับพวกฟาริสีที่โกหก สังเกตว่า "พระองค์ทรงตอบพวกเขาและกล่าวว่า -" เป็นพวกฟาริสีที่ถามคำถามนี้กับพระองค์ พวกเขาอยู่ในคริสตจักรหรือไม่? ไม่ใช่ไม่เคย! ถ้าใครคิดว่าราชอาณาจักรคือคริสตจักร และราชอาณาจักรอยู่ใน "ภายใน" พวกฟาริสี คริสตจักรอยู่ในพวกฟาริสีหรือไม่? สมมติฐานดังกล่าวค่อนข้างไร้สาระ ใช่ไหม?

โปรดสังเกตอีกครั้งว่าพระเยซูตรัสว่าอย่างไร จำไว้ว่าคริสตจักรยังไม่ได้ตั้งขึ้น พระเยซูไม่ได้ตรัสว่า "อาณาจักรของพระเจ้าจะตั้งอยู่ในใจของคุณ" พระองค์ตรัสว่า "ไม่มีสิ่งใดที่ผู้คนตีความในข้อนี้ เขาพูดกับพวกฟาริสีว่า "อาณาจักรของพระเจ้าคือ" - ปัจจุบันกาลคือตอนนี้!
ไม่ว่าพระองค์จะตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอย่างไร พระองค์ทรงทำให้กาลปัจจุบัน ไม่ใช่อนาคต

แต่พระเยซูกำลังตรัสเป็นภาษาฮีบรูหรือภาษากรีก ลูกเขียนคำเหล่านี้ แต่เดิมเป็นภาษากรีก คำภาษากรีกที่เขาเขียนได้รับการแปลเป็นคำภาษาอังกฤษ "ในตัวคุณ"
แต่ถ้าคุณมีพระคัมภีร์ที่มีการอ้างอิงเล็กน้อย คุณจะสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์นี้แปลเป็นอย่างอื่น "ในท่ามกลางคุณ" หรือ "ในหมู่คุณ" "บริบทของชีวิตนี้เป็นการแปลที่ผิดกว่าจริง ๆ
หากพระคัมภีร์ของคุณเป็นการแปลแบบมอฟเฟตต์
คุณจะสังเกตเห็นว่างานแปลนั้นรับรู้ว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าพระเยซูกำลังพูดถึงการปกครองหรือการปกครองของพระองค์ที่หัวหน้ารัฐบาล

นี่คือคำแปลของมอฟเฟตต์ในโคลงเดียวกัน: "พระองค์ตรัสตอบพวกเขาว่า
รัชกาลของพระเจ้าไม่มาอย่างที่ท่านหวังจะมองเห็น ไม่มีใครจะพูดว่า "อยู่นี่แล้ว" หรือ "อยู่ที่นั่น" เพราะ
รัชกาลของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคุณแล้ว"

ฉบับแปลฉบับปรับปรุงแปลเป็น "อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคุณ"
การแปลทั้งหมดนี้ทำให้กาลปัจจุบัน

พระเยซูไม่ได้ตรัสถึงการจัดตั้งคริสตจักรในเร็ว ๆ นี้ เขาไม่ได้พูดถึงความรู้สึกในใจหรือหัวใจ
เขากำลังพูดถึงการครองราชย์ของพระองค์ในฐานะพระเมสสิยาห์!
พวกฟาริสีไม่ได้ถามพระองค์เกี่ยวกับคริสตจักร
พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ที่จะเริ่มต้นในไม่ช้า
พวกเขาไม่ได้ถามถึงความรู้สึกใดๆ จากคำพยากรณ์ของดาเนียล อิชยาห์ เเยเรมีย์และคนอื่นๆ
จากคำพยากรณ์ของดาเนียล ว่าพระเมสสิยาห์ของพวกเขาจะเสด็จมา
พวกเขามองข้ามคำทำนายของการปรากฏตัวครั้งแรกของพระองค์ในฐานะ "ลูกแกะของพระเจ้า"
โดยสิ้นเชิงที่จะถูกสังหารเพื่อบาปของมนุษยชาติ - เกิดมาเป็นทารก เติบโตขึ้น
ถูกปฏิเสธและถูกดูถูกโดยพวกเขา ตามที่บันทึกไว้ในอิชยาห์ 53 พวกเขาดูเพียงคนเดียว
กับคำทำนายของการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในฐานะกษัตริย์ผู้พิชิตและปกครองทั้งหมด

แต่พวกเขากลับมีคำทำนายที่บิดเบือนอยู่ในใจ
พวกเขามองหาพระองค์ที่จะเสด็จมาในฐานะพระเมสสิยาห์ชาวยิวล้วนๆ
เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากชาวโรมัน และพลิกสถานการณ์เพื่อที่ชาวยิวจะได้เป็นเจ้านายเหนือชาวโรมัน

พวกเขามองหาอาณาจักรชาวยิวที่มีขอบเขตจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนเล็กๆ ของโลก โดยมีพระเมสสิยาห์ปกครองและปล่อยให้ชาวยิวปกครองเหนือชาวโรมัน

นี่ พวกฟาริสีคาดหวังให้เป็นอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาที่มีความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า - แต่อย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่ามันคือการครองราชย์ – รัฐบาล

รัฐบาลปกครองโลก

พระเยซูทรงทำให้พวกเขาตรง เขาอธิบายว่ามันจะไม่ใช่อาณาจักรในท้องถิ่นหรือจำกัดสำหรับชาวยิวเท่านั้น มันจะไม่ใช่เพียงอาณาจักรหนึ่งของมนุษย์และหลายอาณาจักรที่มนุษย์มองเห็นได้ ซึ่งมนุษย์สามารถชี้ให้เห็นหรือมองเห็นและพูดว่า "นี่แหละ ที่นี่"; หรือ "นั่นคืออาณาจักร ที่นั่น" แต่พระองค์เอง ทรงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรนั้น ตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนแก่ปีลาต (ยอห์น 18:36-37) พระคัมภีร์ใช้คำว่า "ราชา" และ "อาณาจักร" แทนกันได้ (ดูดาเนียล 7:17-18, 23) ราชาแห่งอาณาจักรในอนาคตก็อยู่ที่นั่นและยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา และในภาษาที่พระองค์ตรัสกับพวกเขา นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้อย่างแม่นยำ — ตามที่การแปลส่วนชายขอบและการแปลอื่นๆ ระบุ

พระเยซูได้ตรัสต่อไปในข้อต่อไป นี้ เพื่อบรรยายการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ เมื่อราชอาณาจักรของพระเจ้าจะปกครองทั้งโลก ในลูกา 17:24 เขาหมายถึงสายฟ้าแลบ เช่นเดียวกับในมัทธิว 24:27 ที่บรรยายถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์เพื่อครองโลกทั้งโลก ข้อ 26 — เหมือนในสมัยของโนอาห์ เมื่อพระคริสต์เสด็จมาในอำนาจและสง่าราศีในฐานะผู้ปกครอง โลกก็จะเป็นเช่นนั้น ข้อ 30 – วันที่พระองค์ถูกเปิดเผย

พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ภายในพวกฟาริสีที่เกลียดชังพระคริสต์และหน้าซื่อใจคด พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าศาสนจักรจะเป็นอาณาจักร

ต่อจากนี้ไปข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ และมันก็เรียบง่ายมาก!

พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่าฟาริสีเหล่านั้นจะไม่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า จะมีการร้องไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เมื่อเจ้า [พวกฟาริสี] จะเห็นอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ และผู้เผยพระวจนะทั้งปวงในอาณาจักรของพระเจ้า และตัวเจ้าเองก็ออกไป และจะมาจากทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ และจะนั่งลงในอาณาจักรของพระเจ้า" (ลูกา 18:28-29)

อาณาจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องเข้ามา — ในการฟื้นคืนชีพของผู้ชอบธรรม! แต่อับราฮัมยังไม่มา (ดู ฮีบรู 11:13, 39-40)

ยังไม่ปรากฏ

แต่อาจมีคนถามว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้า "อยู่ใกล้" มิใช่หรือ? ใช่ เรายกสิ่งนี้ขึ้นต้นบทความนี้ จากมาระโก 1:15 สิ่งนี้ทำให้บางคนเข้าใจผิดในสิ่งที่พระองค์ตรัส และสิ่งที่พระองค์หมายถึง และถือว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาและจัดตั้งขึ้นระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซู ดังนั้นบางคนจึงคิดว่าเป็นคริสตจักร

แต่พระเยซูไม่ได้ตรัสว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาแล้ว ตอนนี้กำลังถูกประกาศ (ลูกา 16:16) เขาไม่ได้บอกว่ามันอยู่ที่นั่นแล้ว พระเยซูเองทรงแก้ไขความคิดผิดๆ นี้ คุณจะอ่านสิ่งนี้ในพระคัมภีร์ของคุณเองหรือไม่? แล้วคุณจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ หรือจะเรียกพระองค์ว่าจอมโกหกและเชื่อสิ่งที่เรียกว่า "คริสเตียน" ประเพณีของมนุษย์? คุณจะเชื่อพระคัมภีร์ของคุณใหม่?

สังเกต — อ่านในพระคัมภีร์ของคุณเอง: พระเยซู "เพิ่มและพูดคำอุปมา... เพราะพวกเขาคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นทันที" (ลูกา 19:11) ทำไมพระเยซูตรัสคำอุปมานี้? เพราะถึงอย่างนั้นบางคนก็คิดว่าราชอาณาจักรควรปรากฏขึ้นทันที — เพราะบางคนคิดว่ามันคือคริสตจักร!

ต่อไป: "เพราะฉะนั้น พระองค์ตรัสว่า ขุนนางผู้หนึ่งได้ไปในแดนไกลเพื่อรับอาณาจักรสำหรับตัวเขาเองแล้วกลับ" (ข้อ 12) พระคริสต์คือ "ขุนนาง" คนนั้น พระองค์กำลังตรัสถึงการเสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ สังเกตว่า พระองค์เสด็จไปที่นั่นเพื่อรับการปกครองราชอาณาจักร — เพื่อรับราชอาณาจักร โปรดสังเกตด้วยว่า พระองค์จะเสด็จกลับมา เมื่อพระองค์ได้รับมัน! ยังไม่กลับ! พระคัมภีร์อื่นอธิบายเรื่องนี้ เราจะหันไปหาพวกเขาในภายหลัง

แต่ทำต่อไป: "และเขาเรียกคนใช้สิบคนของเขาและมอบเงินสิบปอนด์ให้กับพวกเขาและพูดกับเขาว่า "จงครอบครองจนกว่าฉันจะมา" แต่พลเมืองของเขาเกลียดเขาและส่งข้อความตามเขาไปว่า "เราจะไม่ให้ชายผู้นี้ครอบครองเหนือเรา" อิสราเอล 12 เผ่าดั้งเดิมถูกแบ่งออกเป็นสองประเทศทันทีหลังจากการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์โซโลมอน ชาตอิสราเอลปฏิเสธรโโบอัมโอรสของโซโลมอน และตั้งเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขา พวกเขาตั้งเมืองสะมาเรียให้เป็นเมืองหลวง แต่เผ่ายูดาห์ได้แยกตัวจากอิสราเอล เพื่อรักษารโโบอัมให้เป็นกษัตริย์ และกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวง

จากนั้นเผ่าเบนยามินก็เข้าร่วมกับพวกเขาและคนเลวี่มากมาย

อาณาจักรทางเหนือจึงกลายเป็นที่รู้จักในชื่อสิบเผ่า

บัดนี้พระเยซูคริสต์ประสูติจากเผ่ายูดาห์ คำสัญญาของ "คทา" -
หรือเผ่าราชาซึ่งเป็นที่มาของพระเมสสิยาห์ - มอบให้กับยูดาห์จากสวรรค์ ดังนั้น
เมื่อมีการกล่าวว่าพระคริสต์ "เสด็จมาหาพระองค์เอง และพระองค์เองไม่ทรงรับพระองค์"
เป็นการกล่าวถึงการที่พระองค์เสด็จมายังชาวยิวในราชอาณาจักรยูดาห์ ประทับอยู่ในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
โดยมีเมืองหลวงยังคงอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม . ในเวลานั้น
ชนเผ่าทั้งสิบได้อพยพมาจากการถูกจองจำของชาวอัสซีเรียทางตะวันตกเฉียงเหนือทั่วยุโรป
พวกเขาอยู่ห่างไกล สูญเสียตัวตน พุคภาษาอื่น เป็นเวลา 700
ปีหลังจากที่พวกเขาถูกจองจำและถูกขับไล่ออกจากทางเหนือของปาเลสไตน์

ไม่ใช่ภาษาของคริสตจักร

ดังนั้นพลเมืองของขุนนางที่ปฏิเสธเขาคือชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ และสังเกตว่า
พระเยซูกำลังพูดถึงราชอาณาจักรซึ่งเป็นรัฐบาลตามตัวอักษร
พลเมืองของเขาจะไม่ยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์ — พวกเขาปฏิเสธที่จะให้พระองค์ปกครองเหนือพวกเขา
นั่นไม่ใช่ภาษาของคริสตจักร — นั่นคือภาษาราชการ!

ดังนั้นจึงเป็นที่ชัดเจนว่าผู้รับใช้สิบคนในคำอุปมานี้ ซึ่งพระองค์ประทานเงินสิบบอนต์ให้
เป็นตัวแทนของสิบเผ่า ซึ่งกลายเป็นที่รู้จักในนามว่าสิบเผ่าที่สาบสูญ หลังจากที่ชาวยิวปฏิเสธพระคริสต์
พระองค์ทรงส่งอัครสาวกดั้งเดิมไปยัง "แกะหลงแห่งบ้านของอิสราเอล" และคำว่า "วงศัวานอิสราเอล"
มักใช้หลังการแบ่งแยก ไปยังอาณาจักรสิบตระกูล - ไม่เคยใช้กับอาณาจักรแห่ง ยูดาห์ —
หรือที่เรียกกันบ่อยๆ ว่าราชวงศ์ยูดาห์

ต่อจากอุทาหรณ์ที่พูดเพราะบางคนคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาทันใดจึงปรากฏขึ้นในศตวรรษแรกว่า
“และต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับเมื่อทรงรับอาณาจักรแล้วทรงบัญชาให้ผู้รับใช้เหล่านี้
ได้เรียกพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ให้เงินไว้
เพื่อพระองค์จะได้ทรงทราบว่าคุณคนได้กำไรเท่าใดจากการซื้อขาย” (ข้อ 15) เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา
เราทุกคนจะถูกเรียกให้อยู่ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ — เพื่อชี้แจง!

ให้สังเกตดูในข้อ 17 ผู้ที่ได้รับสิบบอนต์ได้รับมอบอำนาจให้ปกครองเมือง —
"เจ้ามีอำนาจเหนือสิบบองต์"! กับคนที่ได้รับห้าบองต์ เขากล่าวว่า "เจ้าจึงเป็นมากกว่าห้าเมืองด้วย"

นี่กำลังพูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ -
และอำนาจที่ได้รับมอบหมายของพระองค์ในการปกครองผู้ธรรมิกชนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสในยุคคริสเตียนนี้
ระหว่างการปรากฏครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์บนโลกนี้

ดังนั้น จึงมีการพูดคำอุปมานี้เพื่อชี้แจงให้เราทราบว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นรัฐบาลตามตัวอักษร จะถูกจัดตั้งขึ้นในการมาครั้งที่สองของพระคริสต์ — และไม่ใช่ก่อนหน้านี้!
คริสตจักรไม่สามารถเป็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ แต่คริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้าจะต้องถูกเปลี่ยน โดยการฟื้นคืนชีพและการเปลี่ยนแปลงในทันทีจากความเป็นมนุษย์เป็นอมตะ เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า คริสตจักร เมื่อสมาชิกทั้งหมดถูกเปลี่ยนเป็นอมตะ จะกลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้า แต่ตอนนี้ไม่ใช่อาณาจักร!

นักบุญที่จะปกครอง

ตอนนี้ให้อ่านคำอธิบายเกี่ยวกับอำนาจที่ได้รับที่แท้จริงของพระคริสต์ในการปกครองราชอาณาจักร เขาเป็นขุนนางที่ไปสวรรค์เพื่อรับตำแหน่งกษัตริย์นี้และกลับมา

เราได้เห็นแล้วว่าท่านศาสดาพยากรณ์ดาเนียลได้บันทึกการจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้า — เมื่อพระคริสต์เสด็จมา — เพื่อทำลายรัฐบาลระดับชาติที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลก และจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้าที่ปกครองโลก เรื่องนี้บันทึกไว้ในบทที่สอง แจ่มให้ทราบตอนนี้บทที่เจ็ด:

“ข้าพเจ้าเห็นในนิมิตกลางคืน และคูเถิด ผู้หนึ่งที่เหมือนบุตรมนุษย์ [พระคริสต์] เสด็จมาพร้อมกับเมฆในสวรรค์ และเสด็จมาในสมัยโบราณ และพวกเขาพาพระองค์เข้ามาใกล้พระองค์” (ข้อ 18) พระเยซูทรงเรียกพระองค์เองเป็น "บุตรมนุษย์" อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านทางมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น พระคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเมฆ (กิจการ 1:9) พระองค์เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ (มาระโก 16:19) คำเนิการต่อ:

“และได้รับพระราชอำนาจและสง่าราศีและอาณาจักรแก่พระองค์ซึ่งคนทั้งปวง ประชาชาติและภาษาทั้งหลายควรปรนนิบัติพระองค์ อำนาจของพระองค์เป็นอำนาจนิรันดร์ซึ่งจะไม่สูญสิ้นไป และอาณาจักรของพระองค์ซึ่งจะไม่ถูกทำลาย” (ข้อ 14 — ดาเนียล 7)

นั่นเป็นเรื่องธรรมดา! พระคริสต์เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์ของพระเจ้าในสวรรค์ พระเจ้าเป็นผู้ปกครองเหนือจักรวาลทั้งหมด นิมิตนี้แสดงให้เห็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ พระบิดาของพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ที่ฟื้นคืนพระชนม์ ทรงมอบอำนาจเหนือพระคริสต์ Dominion หมายถึง อำนาจอธิปไตยหรืออำนาจปกครองสูงสุด ที่ให้แก่พระองค์คือ "อาณาจักร" อาณาจักรนั้นจะอยู่ที่ไหน? มันบอกว่า "อาณาจักรที่ทุกคน ทุกประเทศ และทุกภาษา ควรรับใช้พระองค์" ผู้คนและประเทศต่างๆ ที่พูดภาษาต่างกัน อยู่บนโลกนี้ เขาได้รับอำนาจเหนือคนทั้งโลก!

คำสำคัญ "จนกว่า"

ตอนนี้คุณจะอ่านในพระคัมภีร์ของคุณเอง กิจการ 3:21 ไหม?
มันบอกว่าสวรรค์รับพระเยซูคริสต์มาจน—ไม่ถาวร จนกว่าจะถึงเวลาหนึ่ง จนถึงเมื่อไหร่?

จวบจนวาระแห่งการรื้อฟื้นสรรพสิ่งทั้งปวง การชดใช้ หมายถึง การกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพเดิม
มันกำลังพูดถึงการฟื้นฟูของพระเจ้า รัฐบาลของพระเจ้า — ของการฟื้นฟูความสุขและสันติภาพสากล

ในดาเนียลบทที่ 7 นี้ ผู้เผยพระวจนะประสบความสำเร็จและนิมิต เขาได้เห็นสัตว์ป่าสี่ตัว ข้อสังเกต ข้อ 16
การตีความเริ่มต้นข้อที่ 17 นี้คือการตีความที่ได้รับการคลอใจจากพระเจ้า - ไม่ใช่ของฉัน:

"สัตว์ร้ายเหล่านี้ซึ่งมีสี่ตัวเป็นกษัตริย์สี่องค์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากแผ่นดินโลก

แต่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดจะยึดถือ ราชอาณาจักรและครอบครองอาณาจักรตลอดไปเป็นนิรันดร์" (ดาเนียล
7:17-18)

สังเกตมัน! ไม่เพียงพระคริสต์เท่านั้นที่จะปกครอง — แต่ธรรมิกชน—นั่นคือ คริสเตียนแท้ที่กลับใจใหม่
— ผู้ที่ถือกำเนิดเป็นบุตรของพระเจ้า — จะต้องรับและครอบครองราชอาณาจักร!

พวกเขาจะต้องปกครองภายใต้และกับพระคริสต์!

ในพันธสัญญาใหม่มีบันทึกว่านักบุญที่กลับใจใหม่นั้นเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์!

ในบทที่ 7 เดียวกันนี้ ดาเนียลอธิบายอำนาจอีกอย่างหนึ่ง สัตว์ร้ายตัวที่สี่ในความฝันของเขา —
อาณาจักรที่สี่ — จักรวรรดิโรมัน ถูกวาดภาพเป็นสัตว์ที่มีสี่ขา — อธิบายไว้ที่นี้และในวิวรณ์ 13
และวิวรณ์ 17

ว่าเป็นการฟื้นคืนชีพหรือการฟื้นคืนชีพสิบครั้งของจักรวรรดิโรมันหลังจากการล่มสลายครั้งแรกใน 476
หลังคริสต์ศักราช แต่ในหมู่พวกเขา - หลังจาก 476 หลังคริสต์ศักราช - เขาเล็ก ๆ อีกอันหนึ่งเกิดขึ้น -
อาณาจักรทางศาสนาซึ่งปกครองเหนือ "เขา" อื่น ๆ เจ็ดตัวหรืออาณาจักร โรมันที่ได้รับการฟื้นฟู (ข้อ 20)

ตอนนี้อ่านเกี่ยวกับ "เขาน้อย" นี้ - อาณาจักรทางศาสนา - ข้อ 21:

"ฉันเห็นแล้วและเขาตัวเดียวกันได้ทำสงครามกับนักบุญและได้ชัยชนะเหนือพวกเขา จนกระทั่ง
(หมายเหตุอีก "จนกว่าจะถึง") สมัยโบราณได้มาถึง
และได้ประทานการพิพากษาแก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุด
และเวลาก็มาถึงที่วิสุทธิชนเข้าครอบครองอาณาจักร"

นักบุญ—จากนั้นไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของมนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นอมตะ—ต้องครอบครองอาณาจักร
ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์!

พระเยซูคริสต์ทรงทำให้ชัดเจน พระคริสต์เจ้ากำลังตรัสในวิวรณ์ 3:21 และ 2:26-27 ว่า
“ข้าพเจ้าจะยอมให้ข้าพเจ้านั่งกับข้าพเจ้าในบัลลังก์ของข้าพเจ้ากับผู้ที่มิมีชัยชนะ ขณะที่ข้าพเจ้าได้อาชนะด้วย
และข้าพเจ้าได้ประทับอยู่กับพระบิดาในพระองค์ บัลลังก์” บัลลังก์ของพระบิดาอยู่ในสวรรค์ —
ที่ซึ่งพระเยซูคริสต์อยู่ในขณะนี้
แต่บัลลังก์ของพระคริสต์ซึ่งนักบุญจะนั่งกับพระองค์นั้นเป็นบัลลังก์ของดาวิดในกรุงเยรูซาเล็ม (ลูกา
1:32)

เพิ่มเติม: "และใครก็ตามที่มีชัยชนะและรักษางานของฉันไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราจะให้อำนาจเหนือบรรดาประชาชาติแก่เขา และเขาจะปกครองพวกเขาด้วยคทาเหล็ก"

ไม่สามารถรู้เวลา

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ บนภูเขาเมะกอกเทศในเวลา que พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระเยซูกำลังอธิบายกับสาวกของพระองค์ว่าพวกเขาจะได้รับฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดในวันที่ใกล้จะถึงวันเพ็ญเทศกาลใดอย่างไร

เหล่าสาวกอยากรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะตั้งขึ้นในเวลาไหนหรือไม่!
คริสตจักรก่อตั้งขึ้นในวันเพ็ญเทศกาลใดเข้ามา
ถ้าอย่างนั้นคริสตจักรนั้นคือที่ตั้งของราชอาณาจักรหรือไม่?

"พระองค์เจ้าข้า" พวกเขาถาม "ในเวลาไหนพระองค์จะทรงคืนอาณาจักรให้อิสราเอลอีกครั้ง?"

พระเยซูทรงชี้แจงอีกครั้งว่าศาสนจักรไม่ใช่ราชอาณาจักร

พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า

"ไม่ใช่สำหรับคุณที่จะรู้เวลาหรือฤดูกาลซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ในอำนาจของพระองค์เอง แต่พวกท่านจะได้รับอำนาจหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือคุณ และพวกท่านจะเป็นเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าทั้งในเยรูซาเล็ม และทั่วแคว้นยูเดีย และในสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และเมื่อพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านี้แล้ว เมื่อพวกเขาดู พระองค์ทรงรับขึ้นไป และเมฆบังพระองค์ให้พ้นสายตาเขา" (กิจการ 1:6-9)

ภารกิจที่พระองค์มอบให้คริสตจักรคือสั่งสอนพระกิตติคุณไปทั่วโลก พวกเขาต้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้กำเนิดพวกเขาในฐานะนักบุญ ในฐานะคริสเตียน และนำพวกเขาเข้าสู่คริสตจักรของพระเจ้า สิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีพลังในการดำเนินพันธกิจของศาสนจักร แต่นั่นไม่ใช่การจัดตั้งอาณาจักรของพระเจ้า โดยที่ตนไม่รู้เวลา

พระเยซูหมายความว่าอย่างไร "ไม่ใช่สำหรับคุณที่จะรู้เวลาหรือฤดูกาล"? เขาอธิบายอีกครั้ง บันทึกลงไว้ในมัทธิว 24:36 ที่นั่นพระองค์ตรัสถึงอาสนของโลกรนี้ และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์:

"แต่นั้นนั้นและชั่วโมงนั้น ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ ทูตสวรรค์แห่งสวรรค์ก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาของเราเท่านั้น" พระองค์กำลังตรัสถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ และการสถาปนาราชอาณาจักร ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มีใครรู้ เว้นแต่พระบิดาเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตอนนี้เราจะไม่รู้วันหรือชั่วโมงก็ตาม แต่เรารู้จากคำพยากรณ์ของพระเจ้าว่าวันนี้ใกล้เข้ามาแล้ว! สิ่งเกิดขึ้นนี้ในลูกา 21:25-32: พระองค์ได้ทรงพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกไว้ ณ เวลานั้นซึ่งกำลังเริ่มต้น นำไปสู่

"ความทุกข์ยากของประชาชาติ" ในปัญหาโลกและสงครามโลก "ด้วยความจงนสนเท่ห์" —
"ใจของมนุษย์ล้มเหลวเพราะความกลัว และเพื่อดูแลสิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นในโลก" -
ปัญหาโลกที่ไม่เคยประสบมาก่อน "เมื่อท่านเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น
จงรู้ว่าอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แค่เอื้อม เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงกลับไปจนกว่าทุกอย่างจะสำเร็จ"

สองทางเลือกแห่งโชคชะตา

ปัญหาโลกนี้เริ่มต้นขึ้นในปี 1914 ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีช่วงพักระหว่างปี 1918 ถึง 1939
ตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่สอง แม้ว่าเราจะเคยอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่า "COLD WAR" แต่ในที่สุด
เราก็มีพลังงานนิวเคลียร์

เรามีระเบิดไฮโดรเจนที่สะสมอยู่ในกำลังและปริมาณที่สามารถระเบิดชีวิตมนุษย์ทั้งหมดออกจากโลกนี้ได้
หลายครั้ง มีอาวุธทำลายล้างอื่นๆ อีกสองชนิดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
อย่างใดอย่างหนึ่งสามารถลบมนุษยชาติออกจากโลกได้

ทุกวันนี้

นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกกล่าวว่ามีเพียงรัฐบาลที่ยิ่งใหญ่ของโลกเท่านั้นที่สามารถป้องกันโลกใ
ด้ ทว่ามนุษย์ไม่สามารถและจะไม่รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่ปกครองโลกเช่นนี้

ถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับข้อเท็จจริงที่ยาก เย็นชา และสมจริง: มนุษยชาติมีทางเลือกสองทาง:
มีพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ

ผู้ทรงฤทธานุภาพซึ่งกำลังจะก้าวเข้ามาและจัดตั้งอาณาจักรแห่งพระเจ้าขึ้นเพื่อปกครองทุกประเทศด้วยพลัง
เหนือธรรมชาติและเหนือชาติ นำความสงบสุขมาให้เรา - ไม่เช่นนั้นมนุษย์ทุกคนจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ 20
ปีนับจากนี้!

หากผู้นับถือศาสนาที่หลอกลวงซึ่งคิดว่าคริสตจักรเป็นอาณาจักรของพระเจ้า พูดยก
และจะไม่มีรัฐบาลโลกที่เหนือธรรมชาติและทรงอำนาจใด ๆ ซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้า
มนุษยชาติก็จะปราศจากความหวังอย่างที่สุด - จะไม่มี ยังคงเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตในอีก 20 ปี!

แต่สิ่งเกิดสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัส!

คุณเชื่อพระเยซูคริสต์ได้ไหม?

ความไว้วางใจของคุณอยู่ที่ไหน ในพระวาทะของพระเจ้า หรือในคำสอนนอกรีต ว้างเปล่า หลอกลวง
ซึ่งเรียกว่า "ศาสนาคริสต์" อย่างไม่ต้องสงสัย ซึ่งสืบทอดมาว่าเป็น "ประเพณีของคริสเตียน"
ซึ่งกล่าวว่าคริสตจักรคืออาณาจักรของพระเจ้า หรือว่าราชอาณาจักรเป็นเพียงความรู้สึกที่ไร้ความหมาย
เป็นฟอง และไร้ตัวตน "ตั้งขึ้นในใจเรา"? ถึงเวลาที่ คุณจะรู้ว่าใครคือผู้เผยพระวาทะเท็จ
และใครกำลังพูดพระวาทะที่แท้จริงของพระเจ้าอย่างซื่อสัตย์!

